

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๙๐๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๑๙๖

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและเป็นช่วงเวลาการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัด เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีการรับสมัครนักเรียนและวันสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้คัดกรองนักเรียนที่รับสมัครและเข้าสอบคัดเลือกทุกคน โดยให้จัดห้องสำรอง หากตรวจพบว่านักเรียนที่รับสมัครนักเรียนและเข้าสอบคัดเลือก มีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูก เจ็บคอ หรือมีอาการที่อยู่ในข่ายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมทั้งกำชับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน และดูแลสุขภาพส่วนบุคคลโดยการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ อย่างสม่ำเสมอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวินทร์เกียรติ แซ่พละ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วิทยาการพิเศษ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๐

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๔๔/๖๑๕๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับ ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงอันอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงผู้ที่พักหรือเครื่องบิน (Transit) โดยให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานหรือหยุดมาปฏิบัติราชการเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ต้องเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานหรือขาดการปฏิบัติราชการ และไม่นับเป็นวันลา ทั้งนี้ หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่สังกัดแล้วแต่กรณี อาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติราชการในระหว่างที่หยุดเฝ้าดูอาการนั้นก็ได้ โดยผ่านการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (online) หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ท่านใดได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในสถานะดังกล่าว ก็ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน หยุดเพื่อเฝ้าดูอาการ ๑๔ วัน เช่นกัน ตัวอย่างการนับเวลา เช่น เดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้เริ่มนับเป็นวันที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครบ ๑๔ วัน ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปเรียนในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ในกรณี เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อแจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับทราบ อนึ่งขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามเว็บไซต์ <http://ddp.moph.go.th/dsd/pneumonia/> และให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ วิชยานุวัติ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๔ ๕๕๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๕๘